



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ก๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๕๙๐๐๐

๒๖

พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกและพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียด

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้จัดทำต้นฉบับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบในการจัดทำดังกล่าว สำหรับการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และ เยาวชนไทยมีนิสัย รักการอ่าน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องของความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี และยังเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมนักเรียน ที่มีความสามารถ ด้านการเขียนและการวาดภาพ นำผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จะทำการคัดเลือก จำนวน ๒ ผลงาน ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะทำการคัดเลือกให้เหลือ จำนวน ๒๐ ผลงาน นำลงพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ สำหรับผลที่ได้รับคัดเลือกลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ จะได้รับทุนการศึกษา ผลงานละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจส่งผลงาน เข้าแข่งขันที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ ศรีสูงศักดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๗

18/10/25  
1655

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๗๒๖



กระทรวงศึกษาธิการ  
1655  
10 พ.ค. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

23 พ.ค. 2559  
๑๑3

เรื่อง ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดผลงานเขียนที่จะลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

๒. ใบสรุปผลงานเขียนของนักเรียนที่ส่งเข้าคัดเลือกให้ลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้จัดทำต้นฉบับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าว สำหรับการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องของความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี และยังเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านการเขียนและการวาดภาพ ได้นำผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่

ในการนี้ เพื่อให้หนังสือมีความหลากหลาย และผลงานที่ลงพิมพ์ในหนังสือมาจากทั่วทุกภูมิภาค จึงขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกผลงานเขียนของนักเรียน จำนวน ๒ ผลงาน ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และส่งมาที่ กองบรรณาธิการหนังสือวันเด็กแห่งชาติ อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๓ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความร่วมมือส่งผลงานเขียนของนักเรียนมาลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๖๐๒



## รายละเอียดผลงานเขียนที่จะลงพิมพ์ใน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้จัดทำต้นฉบับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบในการกิจดังกล่าว สำหรับการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องของความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี และยังเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ ด้านการเขียนและการวาดภาพ ได้นำผลงานมาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้หนังสือมีความหลากหลาย และผลงานที่ลงพิมพ์ในหนังสือกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค จึงขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกผลงานเขียนของเด็ก โดยมีรายละเอียดการส่งผลงานเขียนของนักเรียน ดังต่อไปนี้

๑. จุดเน้นของหนังสือ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ความเป็นไทย, การเป็นเด็กดี, ความเป็นพลเมืองดี, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒. ประเภทงานเขียน ได้แก่ นิทาน การ์ตูนช่อง เรื่องสั้น เรื่องเล่าประสบการณ์ บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง
๓. ลักษณะของผลงาน มีดังนี้
  - ๓.๑ เป็นงานเขียน และ/หรือมีภาพประกอบด้วยลายมือของผู้เขียน โดยลงสีให้สวยงาม (ใช้สีได้ทุกประเภท ตามความถนัด งานเขียนบางประเภท เช่น บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง อาจไม่ต้องมีภาพประกอบได้) เนื้อเรื่องพร้อมภาพประกอบ ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษเอ ๔
  - ๓.๒ เป็นงานเขียน ที่จัดพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK หรือ Angsana ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยต์ การใช้ภาพประกอบ ใช้ได้ทั้งภาพถ่าย และภาพเขียนด้วยตนเอง เนื้อเรื่องพร้อมภาพประกอบ ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษเอ ๔
๔. การคัดเลือก
  - ๔.๑ ชั้นแรก ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกผลงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับ ๒ ผลงาน โดยพิจารณาจากความโดดเด่น ความน่าสนใจ ชวนติดตาม การใช้ภาษาและอักขระวิธี ถูกต้อง และภาพประกอบเหมาะสม สวยงาม
  - ๔.๒ ชั้นสุดท้าย กองบรรณาธิการหนังสือวันเด็กแห่งชาติ คัดเลือกผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากชั้นแรก ให้เหลือ ๒๐ ผลงาน เพื่อนำลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
๕. ทุนการศึกษา สำหรับผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ จะได้รับทุนการศึกษา ผลงานละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๖. กำหนดเวลาในการจัดส่ง ให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกงานเขียน จำนวน ๒ ผลงาน ส่งมาที่ กองบรรณาธิการหนังสือวันเด็กแห่งชาติ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๓ ถ. ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙